

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>สวท.</p> <p>มติชน,เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์,ไทยรัฐ,ไอ เอ็นเอ็น,ทีวีช่อง สทท.</p> <p>ทีวีช่อง สทท.</p> <p>มติชนสุดสัปดาห์</p> <p>ไทยรัฐ คอลัมน์ บุคคล ในข่าว</p> <p>ไทยรัฐ คอลัมน์ บุคคล ในข่าว</p>	<p>รัชการที่ 9 สวรรคต</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ข้าราชการ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สธ.ทุกคน พร้อมร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณทำดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ตามที่ ครม. มีมติจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89 ด้วยกิจกรรม การทำดีด้วยกาย การทำดีด้วยวาจา การทำดีด้วยใจ พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันอังคารที่ 22 พ.ย. 59 นี้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ได้ร่วมมือกับสภาอากาศไทย จัดกิจกรรมรณรงค์รับบริจาค อวัยวะและดวงตา "ทำดีที่สุดถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช" โดยตลอดเดือน ธ.ค. 2559 จะมีการจัดนิทรรศการรณรงค์บริจาคอวัยวะ ดวงตา และโลหิต ในโรงพยาบาลทุกแห่ง และเปิดรับบริจาค อวัยวะและดวงตา ที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย โรงพยาบาลศูนย์ เหล่ากาชาดทุกจังหวัด ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.นี้ ถึงวันที่ 5 ธ.ค. 60 เพื่อเพิ่มการปลูกถ่ายอวัยวะ ลดการตาย ได้เร็ว ซึ่งขณะนี้ มีโรงพยาบาลในสังกัด สธ.สามารถปลูกถ่ายอวัยวะได้ 10 แห่ง ส่วนการบริจาคโลหิตจะจัดทุกวันที่ 13 ของเดือน ที่รพ ศ./รพท. ศูนย์บริจาคโลหิต สภากาชาดไทย ถึงวันที่ 5 ธ.ค. 60</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สธ. โดยกรมการแพทย์ ร่วมกับ ศูนย์ เอราวิณ สำนักการแพทย์ กทม. ได้ร่วมกันวางแผนการดำเนินการเตรียมความพร้อม เพื่อดูแลประชาชนที่มาถวาย สักการะพระบรมศพอย่างต่อเนื่อง ผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ 14 ต.ค. - 15 พ.ย. 59 มีผู้รับบริการทางทั้งสิ้น 742,859 คน ส่วนใหญ่เป็นการปฐมพยาบาล วัดความดันโลหิต ขอแอมโมเนีย ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมสำหรับการอยู่ท่ามกลางอากาศร้อนและคนจำนวนมาก หากมีอาการเจ็บป่วย สามารถรับบริการได้ที่จุดบริการ รอบท้องสนามหลวง และพระบรมมหาราชวัง 15 จุด</p> <p>-เสนอข่าว เว็บไซต์ของ WHO ประจำประเทศไทย ได้จัดทำและเผยแพร่คลิปวิดีโอพระราชกรณียกิจด้าน สาธารณสุข ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นภาษาอังกฤษ ระบุว่า พระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจสำหรับเรา องค์การอนามัยโลก และผู้นำอื่นๆ ของโลก พระราชกรณียกิจต่างๆ ด้านการสาธารณสุขล้วนแต่เป็น เครื่องสะท้อนหลักการ "สุขภาพดีถ้วนหน้า" อย่างแท้จริง ที่เราต้องยึดเป็นแบบอย่างเพื่อปฏิบัติตามและต่อยอด นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของประชากรไทยและโลก ในการต่อสู้กับปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญ ต่างๆ ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา องค์การอนามัยโลกจะเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ของพระองค์ ในการพัฒนางาน ด้านสาธารณสุขของไทย และพระองค์จะทรงสถิตในใจของเราตลอดไป มิใช่ในฐานะผู้นำด้านสาธารณสุขเท่านั้น แต่ใน ฐานะที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนด้วย</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงวันหยุดราชการใหม่ ว่า จะกำหนดได้ต่อเมื่อมี รัชกาลใหม่ เป็นเรื่องของภายในสำนักพระราชวังกำหนด ส่วนการสร้าง "พระบรมราชานุสาวรีย์" การถวายพระราช สมัญญา "มหาราช" ต้องเป็นมติครม. และรัฐบาลต้องทำเรื่องขอไปทางสำนักพระราชวัง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การปรับตัวทางกลไกจิตวิทยา เมื่อพ้น 2 สัปดาห์ ถึง 3 เดือน ภาพรวมสภาพจิตใจคนไทยดีขึ้น บวกกับสื่อมวลชนและประชาชน ร่วมกันแปลงความโศกเศร้า เป็นพลัง ทำความดี สืบสานปณิธาน ทำให้เกิดกำลังใจมีความเข้มแข็งทางจิตใจเร็วขึ้น</p>
<p>โพสต์ทูเดย์</p>	<p>แถลงการณ์สำนักพระราชวัง</p> <p>-เสนอข่าว แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 4 เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ความว่า คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช ได้รายงานฯ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระปรอท (ไข้) สูง แต่ทรงรู้พระองค์ดี ผลการตรวจพระโลหิตพบว่าระดับเม็ดพระโลหิตขาวสูงขึ้น บ่งว่ามีการอักเสบ คณะแพทย์ฯ จึงได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผลการตรวจทางรังสีวิทยา พบมีการอักเสบของพระปัสสาวะ (ปอด) คณะแพทย์ฯ จึงได้ถวายพระโอสถปฏิชีวนะ</p> <p>ในวันนี้ พระปรอทลดลง หายพระทัยได้ดี เสวยพระกระยาหารได้ดี คณะแพทย์ฯ จะได้ถวายการรักษาด้วยพระ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	โอสถปฎิชีวนะอีกระยะหนึ่ง และถวายเป็นการรักษาทงเวชศาสตร์ฟื้นฟูต่อไป จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
สวท.,ทีวีช่อง สวท.	<p>ความร่วมมือแก้ปัญหาโรคติดต่อชายแดน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.มัม บุนเฮง รมว.สธ.กัมพูชา ลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาสาธารณสุขให้มากยิ่งขึ้นระหว่าง 2 ประเทศ นำร่องจับคู่สร้างเมืองพี่น้องในการทำงานด้านสาธารณสุข 3 จังหวัด คือ จ.ตราด กับ จ.เกาะกง จ.สระแก้ว กับ จ.บันเตียเมียนเจย และ จ.สุรินทร์ กับ จ.อุดรรัมย์ โดยจะเดินทางตามแผนงานร่วมกัน 3 ปีทันที</p>
ไทยโพสต์	<p>ปัญหายาเสพติด</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ โดยมีฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร สาธารณสุข ภาคประชาสังคม 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมประมาณ 500 คน ว่า ในทางปฏิบัติข้อมูลยาเสพติดไม่ได้ลดลง ทุกหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบทำงานแก้ปัญหา ผাগให้สาธารณสุขไปคิด อย่าให้ตำรวจไล่จับฝ่ายเดียว ทุกองคาพยพต้องทำร่วมกันในการป้องกัน</p>
เดลินิวส์	<p>สวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ</p> <p>-เสนอข่าว นายอานนท์ วัจวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า สมาคมจะหารือร่วมกับกระทรวงการคลัง เพื่อรายงานความคืบหน้าผลศึกษาและข้อเสนอการนำระบบประกันภัยไปจ่ายค่ารักษายาบาลข้าราชการแทนระบบสวัสดิการรัฐ เบื้องต้นมีบริษัทประกันภัยหลายรายสนใจเข้าร่วม และพร้อมดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 61 ตามนโยบายที่นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง กำหนดไว้ โดยจะเสนอให้ภาครัฐวางกรอบโครงการเป็นระยะ 3-5 ปี เนื่องจากเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากเกือบ 5 ล้านคน และมีวงเงินค่ารักษายาบาลสูงหลายหมื่นล้านบาท อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการเสนอราคาเบี้ยประกันกับกระทรวงการคลัง เพราะต้องรอหารือในรายละเอียด ซึ่งภาครัฐกำหนดเงื่อนไข 3 ข้อ คือ ข้าราชการจะต้องรับการคุ้มครองไม่น้อยลงจากเดิม การใช้สิทธิต้องมีความสะดวก และช่วยให้ภาครัฐบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>
ไทยรัฐ,ไทยโพสต์	<p>เตรียมถอนยาปฏิชีวนะออกจากยาสามัญประจำบ้าน</p> <p>-เสนอข่าว ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ออย.เตรียมถอนยาปฏิชีวนะออกจากยาสามัญประจำบ้าน ส่วนยาที่ใช้กับสัตว์ ต้องมีใบสั่งจากสัตวแพทย์เท่านั้น คาดว่าจะมีการดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้</p>
ไทยโพสต์	<p>พ.ร.บ.แม่วิัยรุ่น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ สมาชิกสภากทม. ในฐานะประธานคณะกรรมการสาธารณสุข สภากทม. กล่าวว่า สภากทม.เดินทางออกกฎกระทรวงให้สอดคล้องกับ "พ.ร.บ.แม่วิัยรุ่น 2559" คาดเสร็จในเดือน ม.ค.60 มั่นใจว่าจะช่วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้อย่างเป็นระบบ</p>
คมชัดลึก,บ้านเมือง	<p>โรงงานผลิตวัคซีน อภ.</p> <p>-เสนอข่าว น.พ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.อภ. เปิดเผยความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่/ไขหวัดนก ตามมาตรฐานการผลิตที่ดีในระดับองค์การอนามัยโลก ณ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยจะก่อสร้างเสร็จเดือน ธ.ค. 59 จะทำการตรวจสอบระบบและรับรองคุณภาพโรงงานเสร็จในเดือน มี.ค. 60 และมีแผนจะทดลองการผลิตในระดับอุตสาหกรรม พร้อมการศึกษาวิจัยทางคลินิกในคนระยะที่ 3 เพื่อยื่นขอจดทะเบียนจาก ออย.ต่อไป โดยจะสามารถผลิตวัคซีนสนับสนุนระบบสาธารณสุขของประเทศได้ในปลายปี 63 ส่วนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อตายแบบ 3 สายพันธุ์ ขณะนี้ผ่านการศึกษาทางคลินิกระยะที่ 2 แล้วพบว่าวัคซีนมีความปลอดภัย สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี และพร้อมสำหรับการศึกษาต่อไปในระยะที่ 3 คาดว่าจะทราบผลการศึกษาวิจัยทางคลินิกทั้งหมดในปี 2561</p>
โพสต์ทูเดย์,แนวหน้า	<p>ควบคุมโฆษณาอาหารและยาออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.สุกัญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการ กสทช. เปิดเผยว่า ขณะนี้พบปัญหาการโฆษณาอาหารและยาที่ผิดกฎหมายมากขึ้นในสื่อออนไลน์ ทั้งยูทูป เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ยูทูป รวมถึงระบบการกระจายสัญญาณโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันในการจัดทำกฎหมายเพื่อนำมากำกับดูแลให้จริงจัง ซึ่งแต่ละประเทศมีวิธีคุ้มครองผู้บริโภคทางอินเทอร์เน็ตที่แตกต่างกัน ดังนั้น ต้องหาทางออกที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย</p> <p>ด้าน ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ต้องยอมรับว่าการโฆษณาอาหารและยาทางออนไลน์กำกับดูแลได้ยาก แม้ว่ากฎหมายจะกำหนดให้ต้องขออนุญาตจาก ออย.ก่อน แต่มีโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านสื่อ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ออนไลน์เหล่านี้ที่ไม่เคยขออนุญาตจาก ออย. ซึ่งเป็นยาและอาหารที่โฆษณาเกินจริง
กรุงเทพธุรกิจ	โรคเอดส์ -เสนอข่าว นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแบบบริการการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย” เมื่อวันที่ 15 พ.ย.ที่ผ่านมา มีการลงนามความร่วมมือในการพัฒนาระบบบริการการป้องกันดังกล่าวกับเครือข่าย 13 หน่วยงาน โดยผลการศึกษพบว่าการกินยาวันละหนึ่งเม็ดอย่างสม่ำเสมอ จะป้องกันการติดเชื้อได้กว่า 90% โดยเมื่อเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา สธ.ได้ขอความร่วมมือสสจ.และรพ.ทั่วประเทศ จัดบริการเพิร์ฟในกลุ่มที่มีความเสี่ยง
แนวหน้า	ช่วยเหลือชายท้าวแสนปม -เสนอข่าว นายดำรง ดีสกุล นายอำเภอเบตง พร้อมด้วยนายจรูญ พรหมน้อย ปลัดอาวุโสอำเภอเบตง จ.ยะลา นำข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องดื่ม และเงินสดจำนวน 17,000 บาท ไปมอบให้กับ นายชิตี เจริญรัตนประภา วัย 60 ปี ที่ป่วยเป็นโรคท้าวแสนปม ซึ่งนายชิตีแจ้งว่า อยากเดินทางกลับบ้านที่กทม. เพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นจะกลับมาอยู่อำเภอเบตงต่อไป ส่วนเงินที่ได้รับบริจาคจะเก็บไว้เป็นทุนซื้อลอตเตอรี่มาขาย
แนวหน้า	ภัยจากการนอนหลับในรถ -เสนอข่าว นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการ สพฉ. กล่าวถึงกรณีพบผู้เสียชีวิต 3 ศพ ภายในรถแท็กซี่ที่จอดอยู่ภายในปั้มก๊าซย่านรามอินทรา ว่า การสูดดมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จะทำให้เกิดการหัวใจเต้นผิดปกติ และมีผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลางจนอาจถึงขั้นเสียชีวิต ซึ่งเมื่อระบบแอร์ของรถยนต์ดูดก๊าซเหล่านี้เข้ามาขณะที่นอนหลับ จะทำให้ร่างกายสูดดมก๊าซเหล่านี้เข้าไปด้วย ทำให้ค่อย ๆ หมดสติ จนอาจเสียชีวิตในที่สุด
มติชน คอลัมน์พบแพทย์จุฬา	การใช้ความร้อนรักษามะเร็ง -เสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้เครื่อง Hyperthermia ในการรักษามะเร็ง ว่าเป็นการทำให้บริเวณก้อนมะเร็งมีความร้อนประมาณ 41-45 องศาเซลเซียส เพื่อให้มีการไหลเวียนโลหิตมากขึ้น เพิ่มการซึมผ่านได้ของเซลล์ (Permeability) และอาจจะทำให้เซลล์บางชนิดบาดเจ็บหรือตายได้ ซึ่งผลจากงานวิจัยในอดีต มีทั้งการศึกษาที่บอกว่า hyperthermia มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ ซึ่งอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ยังไม่สามารถควบคุมความร้อนให้สม่ำเสมอในก้อนมะเร็งได้ หรืออาจจะเกิดผลข้างเคียงจากเนื้อเยื่อปกติที่ได้รับความร้อนมากเกินไปจนเกิดการบาดเจ็บ และบางการศึกษาพบว่าการใช้ hyperthermia คู่กับการฉายรังสีหรือยาเคมีบำบัด สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษามะเร็งได้ ทำให้ในปัจจุบันการใช้ hyperthermia ยังจำกัดอยู่ในการรักษาผู้ป่วยแบบประคับประคอง หรือการทำวิจัยเป็นส่วนใหญ่
มติชน	มอบยา -เสนอภาพข่าว นายยุทธนา ตันติพาณิชย์ ผอ.กองประชาสัมพันธ์ อภ. มอบยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นให้กับ ผอ.ศูนย์เยาวชนกรุงเทพ-ญี่ปุ่น ไว้สำหรับประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายอาลัย ที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพ-ญี่ปุ่น เขตดินแดง กรุงเทพฯ
ไทยโพสต์	จัดประชุมวิชาการ -เสนอภาพข่าว นพ.ธวัช สุนทรศาสตร์ ผู้ช่วย รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.สุขุม กาญจนพิมายอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาเพื่อกลยุทธ์ยุติวัณโรค ที่โรงแรมบลู พลาซ่า กรุงเทพฯ
เดลินิวส์ ข่าวสั้นภูมิภาค	ตราดจัดพิธีลงนาม -เสนอข่าว นพ.ธีรพงศ์ ตุนาค ผอ.รพ.ตราด และคณะผู้บริหาร จัดพิธีลงนามแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งมีการลงทะเบียนแยกเสื้อสีดำกับขาว เพื่อร่วมกิจกรรมแปรอักษร โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ แพทย์ และพสกนิกรชาวตราด เข้าร่วมจำนวน 1,599 คน